

**NGAI KÓN RÃN XXX II – A**  
**CHÚA NHẬT XXX II – A**  
**NGẮC MỞ GỎA**  
*KHÔN VÀ DẠI*

Kis tam rài kis gen cau lơi krung wờl ngắc-chài mớ ở bài gỏa, tài bớh cau lơi krung đờs lãh “ngắc gen sa, gỏa ớm gời”.

*Sống ở đời thì ai cũng mong mình khôn và không muốn mình dại, vì người ta ai cũng cho rằng “khôn thì nhờ, dại thì chịu”.*

Jờh alã cau ring nùs bal behở, gen tàng jòi jờh alã gùng làng kis ngắc-chài, mớya ngắc-chài mớ gỏa sùm tam bớrlũ tam kớlôi sớnsớng mớ tam lờh lờt he đê.

Ngắc jớt dờ gen krung gắm gỏa dùl dờ, bà gen ở di gỏa dùl, mớya ngắc gẻh gít nờ đờ gỏa lờh he gớlik gớs tam tũ kớlôi wớl gen ở chờ.

*Mọi người đều đồng ý như thế, nên tìm mọi cách để sống khôn ngoan, thế nhưng khôn và dại luôn pha lẫn trong mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta.*

*Khôn mười thì cũng còn dại một, không ai tự hào cả mười đều khôn, có khi không chỉ là dại một, mà thực tế có biết bao cái dại xảy ra làm cho chúng ta nghĩ lại mà không vui.*

Ngắc gỏa tam broã đê gen ở kờp, mớya ngắc-gỏa tam broã đờng màng gen gojăt tus mớ jờh bớta kis kờn-bớnus he đê.

*Khôn dại trong chuyện nhỏ thì không kể, nhưng khôn dại trong chuyện hệ trọng thì nó ảnh hưởng tới cả vận mệnh con người của chúng ta.*

Ngắc-chài làng jòi sa, làng prắp gàr mớ tốnggũh-tốnggớs rài kis..., mớya bớta ngắc-chài tam jớnau đờng rớlau jờh lãh broã huềng-soàn, bớta tốngklàs mớ bớta kis sùm, hờ lãh jớnau di đờs rớlau jờh.

*Khôn trong sinh kế, trong bảo vệ và thăng tiến cuộc sống..., nhưng khôn trong chuyện hệ trọng hơn là chuyện linh hồn, chuyện phần rỗi và sự sống muôn đời, đó mới là cái đáng để nói trên hết.*

Mình ngắc-chài bớta dờnia mớ rài kis do lớm gen mbe tớl, kờn-bớnus pal gẻh ngắc chài Yàng đê tai, hờ song bớta tốngklàs mớ bớta kis sùm kớ-kớljăp nờn-cê.

*Chỉ khôn ngoan trần gian và cuộc sống này thôi thì sao mà đủ, con người cần đến sự khôn ngoan của Thiên-Chúa nữa thì ơn cứu độ và sự sống muôn đời mới được bảo toàn.*

Jớnau pớnyớu prắm nã cau ớruh ngắc-chài mớ prắm nã cau ớruh gỏa ngai do ai bol he gỏ mbe công-nha ngắc-chài mớ gỏa, cau gẻh mut halah kong sắng-sớrbì lãh tài bớh bầr jớnau hờ.

*Dụ ngôn năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại hôm nay cho chúng ta thấy thế nào là hệ quả của khôn ngoan và khờ dại, người ta được vào hay bị loại bỏ là do hai điều ấy.*

Mình kơri dô êt lớm bớh sớnrờp, hớ lăh bol ơruh ngăc-chài gen cềng ồs đềng mớ giam gri jiờu, bớh gít triăng dô uết lớm tàng dũt-ndớl bol khai neh tus-gớs.

*Chỉ khác biệt nhau chút xíu thôi từ lúc đầu, đó là các cô khôn ngoan đem đèn và mang theo bình dầu, nhờ biết chịu khó đợi chút nên cuối cùng họ đã toại nguyện.*

Bol ơruh gớla bớh sền ở sớp mớ alah, tàng dũt-ndớl pal kong bàssil sùm tam rài kis.

*Các cô khờ dại vì coi thường và biếng nhác, nên cuối cùng phải chịu tử hủ trong cuộc sống.*

Ồs đềng lăh bớta ngăc-kăh.

Jiờu chu đềng lăh nhóm gít iătt Jớnau Yàng bớto.

*Ngọn đèn sáng là sự tỉnh thức và cầu nguyện.*

*Dầu đèn là tinh thần lắng nghe Lời Chúa dạy.*

Broă ngăc-kăh mớ nhóm răc dăn ở di kớnjở ir, mớya dilăh sền ở sớp gen hớ lăh bớta bớrkòl is bớh sả tồm lớh cau in ở rớgới tìp Kớnrăn tam tũ Khai tus, be prăm nă cau ơruh gớla tam jớnau pớnyớu ngai do.

*Bốn phần tỉnh thức và cầu nguyện không là chuyện quá nặng nề, nhưng nếu coi thường thì đó chính là ngăn trở tự tại làm cho người ta không gặp được Chúa khi Ngài đến, như năm cô trinh nữ khờ dại trong dụ ngôn hôm nay.*

Kòn-bớnus krung Ớuớn kong alăh đớ bả lớbớn do tũ pal ngăc-kăh làng prăp-gàr huềng soàn he, cau rừi tồ dô ngai dô uết lớm, cau gớsế dô ngai dô cớndòà, mềng dùl thoa lớm, gen cau neh gớtdro tam bớta pớnhờp dớnia, poăc sả mớ cà iớh dề.

*Con người rất dễ thua bại nơi điểm yếu này khi phải tỉnh thức để bảo vệ linh hồn mình, sự cảm dỗ làm cho người ta sao nhãng mỗi ngày một ít thôi, người ta đi trệch mỗi ngày một bước thôi, chỉ một thời gian thôi, thế là người đã trượt dài trong những trơn trượt của thế gian, xác thịt và ma quỷ.*

Chu lă wớl ồs đềng he dề, hớ lah nhóm ngăc-kăh mớ răc dăn. giảm lă gri jiờu, hớ lăh sùm gít iătt Jớnau Yàng bớto he.

*Hãy đốt lại ngọn đèn tỉnh thức của mình, đó là tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện, hãy đem theo bình dầu, đó là việc biết lắng nghe Lời Chúa dạy chúng ta.*

**Lm. FX. K'Brel**